

คำนำ

ในปัจจุบัน ด้วยอิทธิพลของโลกไร้พรมแดน หรือ “โลกาภิวัตน์” ทำให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีกโลกหนึ่ง คนทั่วโลกจะสามารถรับรู้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

สื่อมวลชน เป็นสถาบันที่สำคัญในการเชื่อมโยงถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาให้ประชาชนทั่วไปทราบ ดังนั้นบทบาทของสื่อมวลชนจึงเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น พร้อมๆ กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่ทำหน้าที่ดังกล่าว คล้ายเป็นกระจกเงาสะท้อนเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกมาเสนอให้แก่ผู้อ่านได้รับรู้ เช่น เหตุการณ์สงครามอ่าวเปอร์เซียที่ประเทศคูเวต เมื่อปี พ.ศ.2533 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ที่ประเทศไทย เมื่อปี 2535 และที่จะกล่าวถึงในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ก็คือ การแข่งขันกีฬาระดับประเทศอย่างการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 9-17 ธันวาคม 2538 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การเสนอข่าวสารทางด้านการกีฬาของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับก็มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาการนำเสนอจากนิตยสารกีฬาจากหนังสือพิมพ์เฟื่องปรมาณ จากหนังสือพิมพ์เฟื่องคุณภาพ ตลอดจนหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะด้านกีฬา

ผู้เขียนเองมีความสนใจทางด้านการศึกษาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และมีความเห็นว่า “สยามกีฬา” เป็นหนังสือพิมพ์ที่เจาะกลุ่มผู้อ่านที่รักการกีฬา และเป็นที่ยื่นชอบของแฟนกีฬามากมาย กอปรกับช่วงที่ฝึกงานเป็นช่วงเดียวกับที่มีการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ผู้เขียนจึงขอเข้ารับการฝึกงานที่หนังสือพิมพ์สยามกีฬา และได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบสื่อข่าวกีฬาที่ทำการแข่งขันที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียนได้รับประโยชน์จากการฝึกงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก นับเป็นการฝึกภาคปฏิบัติที่ช่วยเสริมให้ผู้เขียนได้เข้าใจหลักการสื่อข่าวมากยิ่งขึ้นจากภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติภายในที่ได้ศึกษามา

ในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงการทำข่าวของผู้สื่อข่าวกีฬาหน้าใหม่ในวงการแข่งขันระดับชาติและ ความแตกต่างในการนำเสนอข่าวกีฬาระหว่างช่วงการเสนอข่าวปกติประจำวันกับข่าวที่มีการแข่งขันกีฬาระดับประเทศอย่างการแข่งขันซีเกมส์ ผู้เขียนหวังว่า สารนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องการสื่อข่าวกีฬาบ้างพอสมควร

ธัญพร คุณรังษี